



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๘๑ ต่อ ๑๒๖๖

ที่ มท.๐๘๐๑.๑/ว.๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ โดยเชิญผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติ นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเรียนเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ น. ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับข้าราชการขอให้รับฟังการถ่ายทอดสด (Streaming) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ผ่านทาง Mobile Phone ในวันและเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือสำนัก/กอง จัดส่งประเด็น/ข้อมูล สำหรับบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมฯ ให้สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ : dla0801.1@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมฯ และขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง นำเรียนข้อมูลดังกล่าว ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบในกลุ่มภารกิจ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อสั่งการและติดตามเร่งรัดในที่ประชุมต่อไป

ทั้งนี้ รหัส Meeting PIN ในการรับชมการถ่ายทอดสด ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น) จะกำหนดและแจ้งผ่านช่องทาง Line : กลุ่ม Conference Team และ Line กลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป (ส่วนกลาง) ให้ทราบภายในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งรหัสดังกล่าวจะสามารถใช้เฉพาะเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชำนาญ มีข้า)

เลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น